

SET 2563/21

28 ธันวาคม 2563

เรื่อง การจัดตั้งบริษัทร่วมทุน และการลงนามในสัญญาโครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling) บริเวณพื้นที่เขตพาณิชย์สวนหลวง-สามย่าน กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า บริษัทได้จัดตั้งบริษัทร่วมทุน คือ บริษัท จุฬาดิสทริคท์คูลิ่ง จำกัด (“**บริษัทร่วมทุน**”) กับผู้ร่วมทุน 2 ราย ได้แก่ (1) บริษัท พีซีพีจี จำกัด (มหาชน) และ (2) Keppel DHCS Pte. Ltd. เพื่อลงนามในสัญญาโครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling) บริเวณพื้นที่เขตพาณิชย์สวนหลวง – สามย่าน (“**สัญญาโครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง**”) กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยปัจจุบันบริษัทร่วมทุนมีทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท (ห้าสิบล้านบาท) จำนวนหุ้น 500,000 (ห้าแสน) หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 (หนึ่งร้อย) บาท โดยสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทร่วมทุน มีดังนี้

รายชื่อผู้ถือหุ้น	จำนวนหุ้น	สัดส่วน (ร้อยละ)
1. บริษัทฯ	70,000	14
2. บริษัท พีซีพีจี จำกัด (มหาชน)	300,000	60
3. Keppel DHCS Pte. Ltd.	130,000	26
<b>รวม</b>	<b>500,000</b>	<b>100</b>

บริษัทร่วมทุนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจติดตั้งและบริหารจัดการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลาง (District Cooling) เพื่อจำหน่ายน้ำเย็นในบริเวณพื้นที่เขตพาณิชย์สวนหลวง – สามย่าน ให้แก่อาคารต่างๆ ในพื้นที่ดังกล่าวของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยใช้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและเงินกู้จากสถาบันการเงิน โดยในวันที่ 28 ธันวาคม 2563 บริษัทร่วมทุนได้เข้าลงนามในสัญญาโครงการระบบผลิตความเย็นจากส่วนกลางฯ กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ โครงการการดังกล่าวอยู่ในอำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริหาร จึงไม่ต้องใช้มติจากคณะกรรมการบริษัท

การรายงานสารสนเทศในครั้งนี้ไม่ใช่รายการที่เกี่ยวข้องกัน และเมื่อนับรวมกับรายการได้มาซึ่ง  
สินทรัพย์ในรอบระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมา มีขนาดรายการรวมต่ำกว่าร้อยละ 15 จึงไม่เป็นรายการที่  
มีขนาดของรายการ เข้าข่ายที่จะต้องรายงานสารสนเทศตามหลักเกณฑ์การได้มาและจำหน่ายไปซึ่ง  
สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ สระมูล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)